

Số: /UBND-VP

Bình Xuyên, ngày tháng 9 năm 2020

**BÁO CÁO**

**Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bình Xuyên, giai đoạn 2017 - 2020**

Thực hiện Văn bản số 283/BDT-VP ngày 18/9/2020 của Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc về việc xây dựng báo cáo phục vụ đoàn giám sát công tác QLNN và thực hiện chính sách dân tộc đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2017- 2020. UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

**I - Khái quát đặc điểm, tình hình về dân tộc và vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn cấp huyện:**

Huyện Bình Xuyên là một huyện bán sơn địa (*Trung du*), phía Bắc có địa hình gò đồi, phía Đông Nam giáp huyện Mê Linh của thành phố Hà Nội, phía Đông giáp thành phố Phúc Yên, phía Bắc và Đông Bắc giáp huyện Tam Đảo, phía Tây Bắc giáp huyện Tam Dương, phía Tây giáp thành phố Vĩnh Yên, phía Tây Nam giáp huyện Yên Lạc. Tổng diện tích tự nhiên 14.847,31ha, dân số của huyện 120.650 người, có 13 xã, thị trấn, số người Dân tộc thiểu số chiếm 4% dân số toàn huyện. Riêng xã Trung Mỹ có số người Dân tộc thiểu số đang sinh sống nhiều nhất gồm 08 dân tộc cùng chung sống gồm: Sán Diu, Tày, Nùng, Dao, Hoa, Cao Lan, Thái, Mường, trong đó đồng bào dân tộc Sán Diu chiếm 58% dân số của xã.

**II - Kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về công tác dân tộc và triển khai việc thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bình Xuyên và xã Trung Mỹ:**

*1. Tổ chức bộ máy làm công tác QLNN về lĩnh vực dân tộc trên địa bàn huyện Bình Xuyên:*

a) Tổ chức bộ máy; số lượng ở cấp huyện:

Hiện nay UBND huyện giao 01 đồng chí Phó chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; 01 đồng chí chuyên viên làm công tác kiêm nhiệm quản lý theo dõi triển khai, thực hiện công tác QLNN về lĩnh vực dân tộc trên địa bàn huyện;

b) Tổ chức bộ máy; số lượng ở xã Trung Mỹ:

Đối với UBND xã Trung Mỹ, hiện nay có bố trí 01 đồng chí Lãnh đạo UBND xã là phó chủ tịch UBND xã và 01 cán bộ Văn phòng làm công tác kiêm nhiệm quản lý theo dõi, triển khai, thực hiện công tác QLNN về lĩnh vực dân tộc trên địa bàn xã.

c) Năng lực, chất lượng và thực trạng hoạt động đội ngũ làm công tác về lĩnh vực dân tộc ở cấp huyện và cấp xã:

Nhìn chung trong giai đoạn 2017- 2020, đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác dân tộc ở cấp huyện và xã trên địa bàn huyện Bình Xuyên đã đáp ứng

được công việc được giao. Các cán bộ có trình độ đại học trở lên, có năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, tác phong, lề lối làm việc nhanh chóng, chính xác, nhiệt tình, do đó đã góp phần vào sự phát triển kinh tế- xã hội của xã Trung Mỹ nói riêng và huyện Bình Xuyên nói chung, các chế độ chính sách thụ hưởng được triển khai kịp thời, đời sống sinh hoạt của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số được từng bước nâng lên.

*2. Công tác tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, xã:*

Sau khi nhận được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc triển khai, quán triệt Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác Dân tộc, UBND huyện đã triển khai đến CBCCVV và đảng viên và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Việc triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 24- NQ/TW ngày 12/3/2003 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về công tác Dân tộc trên địa bàn huyện được thực hiện nghiêm túc đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc; Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Bình Xuyên sau khi nghiên cứu đã kịp thời triển khai các văn bản, các chế độ chính sách đến UBND xã Trung Mỹ và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi do cấp trên triển khai, như: xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, chương trình 134, 135; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín; Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng về hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vay vốn ở vùng khó khăn; Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng về chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.....các chính sách được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục từ huyện tới xã, đảm bảo yêu cầu;

*3. Công tác phối hợp (cấp huyện với ngành, cấp huyện với cấp xã...):*

- Đồng bào dân tộc, miền núi thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội phát động.

- Công tác tập hợp đoàn viên, hội viên, xây dựng và phát huy vai trò người uy tín trong đồng bào dân tộc, miền núi có nhiều tiến bộ

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm và phát huy vai trò lực lượng cốt cán trong cộng đồng các dân tộc thiểu số để kịp thời nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và tình hình nhân dân các dân tộc thiểu số. Một trong những đóng góp quan trọng cho công tác dân tộc, dân vận của Đảng qua các thời kỳ là vai trò của lực lượng cốt cán trong công tác vận động chính trị quần chúng, nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và thực hiện chính sách “Đại đoàn kết

dân tộc” ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, việc xây dựng lực lượng cốt cán, những người có uy tín tiêu biểu và có ảnh hưởng trong vận động chính trị quần chúng, nhân dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa thành quy định cụ thể của Đảng; cơ chế, chính sách đối với lực lượng này còn bất cập, thiếu tiêu chí xác định, phân định cấp độ cụ thể về cốt cán. Chưa phát huy hết được vai trò của cốt cán - là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

*4. Việc triển khai, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn:*

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc; Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Bình Xuyên sau khi nghiên cứu đã kịp thời triển khai các văn bản, các chế độ chính sách đến UBND xã Trung Mỹ và đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi do cấp trên triển khai, như: xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, chương trình 134, 135; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín; Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng về hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo vay vốn ở vùng khó khăn; Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2017 của Thủ tướng về chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.....các chính sách được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục từ huyện tới xã, đảm bảo yêu cầu

*5. Công tác thanh tra, kiểm tra, đề xuất xử lý vi phạm trên địa bàn:*

Trong giai đoạn từ năm 2017- 2020 đã thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy - HĐND - UBND tỉnh nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các chế độ chính sách chưa đúng, chưa đủ, để công khai cho người dân biết và cùng thực hiện. Trên địa bàn huyện không có vụ việc nào phải xử lý vi phạm.

**III - Kết quả thực hiện các nhóm chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện, giai đoạn 2017 - 2020.**

*1. Nhóm chính sách phát triển nguồn nhân lực:*

- Công tác đào tạo, quản lý nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số, chế độ đãi ngộ người dân tộc thiểu số các vùng kinh tế đặc biệt khó khăn: Từ năm 2017- 2020 UBND huyện đã tuyển dụng, sắp xếp bố trí được 01 công chức (*Cử tuyển*) có trình độ đại học là người dân tộc Sán Diu nhận công tác tại UBND thị trấn Bá Hiến.

- Chính sách đãi ngộ học sinh, sinh viên, giáo viên người dân tộc thiểu số: Được thực hiện theo quy định. Hàng năm UBND huyện đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo huyện phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh lập danh sách để tổ chức Hội nghị tuyên dương, khen thưởng cho các học sinh, sinh viên, giáo viên là người dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc trong học tập và công tác.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, giảng dạy các xã, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số: Trên địa bàn xã Trung Mỹ hiện nay đã được đầu tư nâng cấp các trang thiết bị dạy và học ở cả cấp mầm non, tiểu học và trung học

cơ sở. Nhìn chung đã đáp ứng được nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh trên địa bàn toàn xã. 2/2 trường học trên địa bàn xã đều đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

- Các chế độ chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc (*phụ nữ sinh con đúng chính sách dân số...*): Hàng năm thông qua Chi hội phụ nữ các thôn đã tuyên truyền, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho chị em là người dân tộc thiểu số về cách chăm sóc sinh sản sau sinh, sinh con đúng chính sách dân số.

- Chính sách cán bộ người dân tộc thiểu số: Hàng năm đều cử cán bộ là người dân tộc thiểu số đi đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Cơ cấu người dân tộc thiểu số có đủ trình độ, năng lực, tiêu chuẩn vào các chức danh chủ chốt trong hệ thống chính trị địa phương, nhất là cán bộ nữ: Trên địa bàn huyện hiện có tổng số 49 cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số, lãnh đạo cấp phòng là 06 người; Đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 là 01 người, Đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2016-2021 là 03 người; tham gia BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 là 02 người. Có 01 người tham gia Ủy viên ban thường vụ huyện ủy, giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện.

## **2. Việc thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số:**

- Hàng năm nhân dịp Tết Nguyên đán Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc cùng với UBND huyện và UBND xã Trung Mỹ tổ chức trao quà tết cho 18 Đại biểu là người có uy tín của đồng bào dân tộc thiểu số, với tổng số tiền là 7.800.000đ

- Thực hiện Quyết định số 620/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến thời điểm ngày 20/8/2020:

+ **Về hỗ trợ đất ở:** Số hộ có nhu cầu hỗ trợ theo Đề án chưa có đất ở 03 hộ (*đến nay có 01 hộ đã chết*), kinh phí đã bố trí là 600.000.000đ. Đến thời điểm hiện tại số hộ được giải quyết: 0 hộ

+ **Về hỗ trợ thủ tục về đất ở:** Số hộ có nhu cầu hỗ trợ theo Đề án là 10 hộ, kinh phí bố trí là 10.000.000đ. Đến thời điểm hiện tại số hộ được giải quyết: 0 hộ

+ **Vay vốn tín dụng ưu đãi:** có 02 hộ đủ điều kiện vay, kinh phí 150.000.000đ (*các hộ khác không đủ điều kiện*).

+ **Hỗ trợ chuyển đổi nghề:** Số hộ có nhu cầu hỗ trợ theo Đề án là 03 người

+ **Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán:** Số hộ có nhu cầu hỗ trợ theo Đề án là 08 hộ.

(*Hiện nay UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã cấp kinh phí thực hiện cho UBND huyện Bình Xuyên thực hiện các chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2020 là 45.000.000đ tại Quyết định số 2333/QĐ-CT ngày 17/9/2020; Hiện nay UBND huyện đã giao phòng TC-KH huyện hướng dẫn triển khai*)

- Thực hiện chủ trương, chính sách và các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giao đất, giao rừng, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào dân tộc, miền núi:

Ủy ban nhân dân huyện ưu tiên dành nguồn lực từ ngân sách Nhà nước để đầu tư cho xã Trung Mỹ và thôn đặc biệt khó khăn; bố trí nguồn lực để thực hiện đầy đủ các chính sách đã ban hành. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, phát huy ngay hiệu quả. Ưu tiên bố trí nguồn vốn đảm bảo và kịp thời để thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí có tính thiết thực đầu tư, hỗ trợ xã Trung Mỹ, thôn Gia Khau ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135. Cho đến nay tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Trung Mỹ giảm còn 1,79%.

### **3. Chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch:**

- Thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg về việc cấp một số ấn phẩm, báo, tạp chí cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Về nội dung này hàng năm UBND huyện, chỉ đạo UBND xã Trung Mỹ tiếp nhận, theo dõi việc cấp, phát đúng đối tượng thụ hưởng, đặc biệt là người có uy tín trên địa bàn xã.

- Nâng cao trình độ dân trí, chăm sóc sức khỏe, mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào.

- Công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, miền núi thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị- xã hội phát động: Xã Trung Mỹ đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2014 và được UBND tỉnh tặng bằng khen trong phong trào xây dựng, cải tạo cống rãnh thoát nước theo Nghị quyết 38/NQ-HĐND tỉnh (năm 2020).

- Ngày 05/6/2020 UBND huyện Bình Xuyên ban hành kế hoạch số 109/KH-UBND về duy trì, phát triển mô hình câu lạc bộ hát sọng cô của người dân tộc Sán Diu xã Trung Mỹ nhằm khuyến khích phong trào hát sọng cô, lưu truyền, gìn giữ nét văn hóa truyền thống của người dân tộc Sán Diu xã Trung Mỹ.

## **IV - Đánh giá chung, đề xuất, kiến nghị**

### **1. Đánh giá chung:**

+ *Tồn tại hạn chế, khó khăn bất cập trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người dân tộc thiểu số:*

- Công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc có lúc còn chưa kịp thời. Ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận người dân trong đồng bào dân tộc có lúc, có nơi chưa thực hiện tốt. Còn đề xảy ra tập trung đông người phản đối Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt ở xã Trung Mỹ gây mất trật tự xã hội.

- Công tác tập hợp thu hút hội viên là người dân tộc còn chưa cao.

- Một số chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số còn dàn trải, hiệu quả chưa cao.

+ *Nguyên nhân của tồn tại hạn chế:*

- Một số ít cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ vị trí, tầm quan trọng của công tác dân tộc và các chính sách dân tộc.

- Đội ngũ làm công tác dân tộc hoạt động kiêm nhiệm nên hiệu quả còn chưa cao.

- Do đồng bào dân tộc thiểu số trình độ dân trí không đồng đều nên việc tuyên truyền, vận động thu hút hội viên là người dân tộc và triển khai các chỉ thị và chấp hành các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc còn gặp khó khăn.

## **2. Các giải pháp thực hiện:**

- UBND huyện tiếp tục chỉ đạo UBND xã Trung Mỹ tổ chức quán triệt thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần III một cách thiết thực, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho CB,CC,VC và nhân dân về công tác dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- UBND huyện tiếp tục nghiên cứu để có các biện pháp triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội lần III về công tác dân tộc, tiếp tục thực hiện các chính sách về phát triển đào tạo, bồi dưỡng cán bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tạo điều kiện cho CB,CC,VC và đặc biệt là những già làng, trưởng bản, người có uy tín của xã Trung Mỹ phát huy vai trò tiên phong gương mẫu trong các hoạt động tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Chỉ đạo UBND xã Trung Mỹ tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của CB,CC,VC, nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, hoạt động của các đoàn thể từ xã, tới thôn; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức thực hiện các chương trình y tế, giáo dục, hỗ trợ người nghèo, vay vốn ưu đãi.....góp phần nâng cao hơn nữa về đời sống, vật chất và tinh thần cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước và thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Bình Xuyên, giai đoạn 2017 - 2020. UBND huyện Bình Xuyên trân trọng báo cáo/.

### ***Nơi nhận:***

- Ban Dân tộc tỉnh Vĩnh Phúc (B/c);
- CT, CPCT. UBND huyện;
- CVP, CPCVP.UBND huyện;
- Lưu: VT. BPDT huyện.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thị Hồng Nhung**